
 สองประเด่นสำคัญในข่าวประเสริฐที่มักถูกละเลย
 โดย เควิน   ดียัง
          มันน่าแปลกใจว่าบ่อยคร้ังหลายคนคิดว่าพวกเขาได้เล่าเร่ืองของ
คริสเตียนหรือได้ยินข่าวประเสริฐแล้ว  แต่มนัก็ยังไม่มีอะไรที่เก่ียวข้องกับ
ความบาป หรือการกลับใจใหม่เลย 

 เร่ืองของข่าวประเสริฐนั้นไม่ใช่แคค่ำเชิญชวนเพ่ือให้มารู้จักกับความ
รักของพระเจ้า หรือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ หรือแค่มี
ชีวิตนิรันดร์ ทัง้หมดนี้ก็จริงอยู่ แต่การทรงเรียกที่ให้คนมีความเช่ือที่แท้จริง
นัน้จะต้องประกอบไปด้วยการกลับใจใหม่ 

กิจการของอัครทูต 13:38-39 กล่าวว่า  "เพราะฉะนัน้พ่ีน้องทั้งหลาย จง
เข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์(พระเยชู) จึงมีการประกาศการยกโทษบาปแก่ท่าน
ทั้งหลาย และโดยพระองค์นี้เอง ทุกคนที่เช่ือจะพ้นโทษบาปได้ทุกอย่าง ซึ่ง
เป็นสิง่ที่ทำไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสส”

ธรรมบัญญตัิของโมเสสไม่อาจช่วยให้คุณเป็นอิสระจากความบาปได้
คณุไม่สามารถมั่นอกมั่นใจในการรู้ว่า ตนเป็นคนชอบธรรมต่อพักตร์พระเจ้า
ได้โดยอาศัยวิธีการรักษาธรรมบัญญตัิ ธรรมบัญญตัินั้นไมส่ามารถปลดปล่อย
ให้คณุเป็นอิสระจากการลงโทษได้เลย น่ีแหละคือสาเหตุที่มหาปุโรหิตจำต้อง
ถวายเคร่ืองบชูาทุกปเีป็นเวลาหลายร้อยปี

คณุไม่สามารถจะมีเสรีภาพจากความผิดบาปได้โดยการวิงวอนร้องขอ 
หรืออาศัยคุณความดีของบรรพบุรุษของคุณ   หรือแม้กระทั่งศีลธรรมอันเคร่ง
ครัดทางศาสนาของคุณ  ในทางเดียวกัน คณุก็ไม่อาจจะเป็นอิสระจากความ
บาปได้เพียงเพราะคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ทั้งคุณมสี่วนร่วมอย่างมากใน
เร่ืองของการเรียกร้องความยุติธรรม หรือแม้แต่เพราะคณุมาจากครอบครัวที่
มีพ่อแม่ที่เข้มงวดกวดขันนั้น ก็ไมช่่วยอะไรเลย  มีแต่พระเยซูเท่านั้น   คือ
พระผูช้่วยให้รอดที่สามารถปลดปล่อยให้คุณเป็นอิสระจากความผิดบาปได้

 เรามปีัญหาอยู่ คือว่าเรากำลังเปน็ทาสของความบาป เราอยู่ภายใต้คำ
สาปแช่งและจะต้องได้รับโทษเพราะความบาปของเรา  เรารักที่จะทำบาป
เราดำเนินชีวิตอยู่ในความบาป  เราเกิดมาในความบาป   และขาดจากพระ
คริสต์แล้วเราก็จะตายอยู่ในความบาปนัน่เอง 
         มีทางสูเ่สรีภาพอยู่ทางเดียว คือการกลับใจใหม่และเชื่อวางใจในพระ
เยซคูริสต์


